



โควิดลด เชื่อมั่นเพิ่ม

การระบาดของโรคโควิด-19 มองในต่างประเทศแม้จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อค่อนข้างมาก แต่จำนวนผู้เสียชีวิตกลับลดลง ซึ่งก็เป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนได้มากทำให้แม้จะมีการกลายพันธุ์ของโรคก็ยังไม่ทำให้เสียชีวิตน้อยลง ทำให้มองว่าต่อไปโรคนี้อาจกลายเป็นโรคประจำท้องถิ่น คือ ไม่น่ากลัวเหมือนที่ผ่านมา และนับวันก็จะมีผู้ติดเชื้อมากขึ้น การระบาดของโรคก็จะลดลง เมื่อมาดูในประเทศไทยพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าที่ผ่านมามีความเชื่อใจไม่ได้ว่าจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงได้เนื่องจากยังมีการฉีดวัคซีนกันน้อย แต่มาปัจจุบันจำนวนคนที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกเกิน 70% ไปแล้ว ส่วนเข็มที่ 2 ก็กำลังไต่ขึ้นมาสู่ระดับใกล้เคียง 70% ได้เช่นกัน ทำให้มั่นใจได้มากกว่าจะทำให้โรคแพร่ระบาดได้น้อยลง ดังนั้นแม้จะมีการกลายพันธุ์ของโรคก็ตามแต่เมื่อพบว่าเชื้อกลายพันธุ์ไม่ได้รุนแรงน่ากลัวเหมือนเชื้อที่ผ่านมาก็ไม่น่าวิตกกังวล เพราะอย่างไรเสียวัคซีนที่ใช้ในปัจจุบันก็สามารถป้องกันการติดเชื้อและลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ดี จึงทำให้รัฐบาลจะ

ไม่มีการใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกต่อไป มีแต่จะเร่งการเปิดประเทศและปลดล็อกต่างๆ มากขึ้น ทำให้มั่นใจได้มากกว่าธุรกิจและเศรษฐกิจไทยจะกลับมาเติบโตสูงได้ดี ยิ่งการส่งออกยังขยายตัวได้สูงและต่อเนื่องจะทำให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตได้มาก การเปิดประเทศกำลังจะทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวกลับมาเติบโตได้ต่อไป แม้ระยะแรกจะเป็นการท่องเที่ยวภายในประเทศก็ตาม พบว่ามีผลให้ธุรกิจต่างๆ ที่หยุดดำเนินการไปทยอยกลับมาดำเนินการกัน ย่อมจะเกิดผลดีกับธุรกิจธนาคารและธุรกิจเกี่ยวเนื่องไปด้วย ในขณะที่ด้านธุรกิจพลังงานก็ยังคงได้รับผลบวกจากการที่ราคาน้ำมันกลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีก ปัจจัยบวกเหล่านี้ทำให้นักลงทุนต่างชาติต้องกลับมาคิดพิจารณาใหม่ว่าควรจะไปลงทุนหรือไม่ ซึ่งแน่นอนว่าคำตอบคือ ต้องรีบกลับมาลงทุนทำให้ตลาดยังมีสัญญาณที่ดี จึงยังเลือกลงทุนได้ดี

ส่วนกลุ่มหุ้นที่นำมามอง ในกลุ่มพลังงานยังคงนำมามองที่ DEMCO, LANNA และ MDX กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เศรษฐกิจฟื้น ธุรกิจเติบโตสูง จึงนำมามองที่ PIN, RICHY และ SPALI กลุ่มอาหาร ธุรกิจที่มีแต่โตกับโต จึงนำมามองที่ ASIAN, NRF และ SUN กลุ่มพาณิชย์ยังคงจะได้รับผลบวกจากมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐมาก จึงนำมามองที่ COM7, MEGA และ RS หุ้นรายตัวที่นำมาชมมี SCB, JAMART และ CHAYO เป็นต้น

เมื่อโรคระบาดลด นักลงทุนจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ทำให้ตลาดจะมีความคึกคักสูงขึ้น จึงควรเลือกลงทุนก่อนที่ราคาหุ้นจะไปไกล.